

Kỳ Thi Tuyển Dụng Chung Và Bài Thi Luật Cơ Bản Và Luật An Ninh Quốc Gia (Bằng Cấp/Cấp Độ Chuyên Nghiệp)

Đơn Vị Kỳ Thi Công Chức tổ chức Kỳ Thi Tuyển Dụng Chung và Kiểm Tra Luật Cơ Bản và Luật An Ninh Quốc Gia (Bằng cấp / Cấp độ Chuyên nghiệp).

Kỳ Thi Tuyển Dụng Chung (CRE)

CRE bao gồm ba bài thi 45 phút, cụ thể là Sử dụng Tiếng Anh (UE), Sử dụng Tiếng Trung (UC) và Kiểm tra Năng lực (AT), theo hình thức trắc nghiệm. Các bài thi UE và UC đánh giá năng lực ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Trung, trong khi bài thi AT đánh giá khả năng lý luận. Kết quả của các thí sinh trong bài thi UE và UC được phân loại là Mức 2, Mức 1 hoặc Không Đạt, với Mức 2 là cao nhất. Kết quả trong bài thi AT được phân loại là Đạt hoặc Không Đạt. Kết quả Mức 2 và Mức 1 của hai bài thi ngôn ngữ và kết quả Đạt của bài thi AT có hiệu lực vĩnh viễn.

Thông thường, ứng viên cho các vị trí công chức ở cấp độ bằng cấp hoặc chuyên nghiệp được yêu cầu đạt Mức 2 hoặc Mức 1 trong các bài thi UE và UC của CRE để đáp ứng yêu cầu về năng lực ngôn ngữ được quy định bởi các bộ phận / các cấp tuyển dụng tuyển dụng riêng lẻ trong các quảng cáo tuyển dụng liên quan. Ứng viên cho một số vị trí này cũng được yêu cầu lấy được kết quả Đạt trong bài thi AT bên cạnh kết quả cần thiết của bài thi UE và UC.

Kiểm Tra Luật Cơ Bản và Luật An Ninh Quốc Gia (BLNST)

Tất cả các ứng viên cho các công việc công chức sẽ được đánh giá dựa trên kiến thức về Luật Cơ Bản và Luật An Ninh Quốc Gia. BLNST (Bằng Cấp/Cấp Độ Chuyên Nghiệp) là một bài thi song ngữ 30 phút (bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung) bao gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm. Trả lời đúng ít nhất 10 trong số 20 câu hỏi này sẽ được coi là có kết quả đạt BLNST (Bằng Cấp/Cấp Độ Chuyên Nghiệp). Một kết quả đạt BLNST (Bằng Cấp/Cấp Độ Chuyên Nghiệp) sẽ có hiệu lực vĩnh viễn và được chấp nhận để nộp đơn xin vào tất cả các công việc công chức.

Để có thêm thông tin về CRE và BLNST (Bằng Cấp/Cấp Độ Chuyên Nghiệp) như nộp đơn ứng tuyển và lịch thi, vui lòng bấm vào [đây](#)* hoặc truy cập trang web:

www.csb.gov.hk/eng/cre.html*

*Nội dung chỉ có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Trung Phồn thể và tiếng Trung Giản thể.